



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.)
(การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์)

ตามที สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.) สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการรับสมัครฯ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.) ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ๔๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.) สังกัดสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.) สังกัดสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ๑)

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.) ต้องเข้ารับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยจะดำเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ สนามสอบห้องประชุมเล็ก สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ๑)

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑) ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) โดยเคร่งครัด

๒) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดติดนเป็นสุภาพชน โดยต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

๓) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ และ ควรไปถึง สถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๔) ให้นำบัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการ หากไม่มีบัตรทั้งคู่มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๕) สนามสอบไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋าหรือเอกสารคู่มือหรือตำรา เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในห้องสอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะ วิธีใดหรือทุกวิธีก็ได้

หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป จะไม่ได้รับการจัดจ้างและกรณีพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบครั้งนี้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีการรับรองเอกสารเท็จ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น)
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ครช.)

(เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ -สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๐๑	นาย จีรวัฒน์ ศรีกะชา	สอบวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบห้องประชุมเล็ก สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
๒	๖๘๐๐๒	นาย อนันตกรณ์ จันทน์พคุณ	
๓	๖๘๐๐๓	น.ส. สุดารัตน์ ระดารงค์	
๔	๖๘๐๐๔	น.ส. เขมจิรา บัวไข	
๕	๖๘๐๐๕	น.ส. นพเกตุ ยืนยง	
๖	๖๘๐๐๖	ว่าที่ ร.ต. สุขชาปณ์ คู่กระสังข์	
๗	๖๘๐๐๗	น.ส. สายสวาท ไกรนคร	
๘	๖๘๐๐๘	น.ส. นวลน้อย คำน้อย	
๙	๖๘๐๐๙	น.ส. นาดาทา บุญรอด	
๑๐	๖๘๐๑๐	น.ส. รัชชัญญ์ ประนามะกา	
๑๑	๖๘๐๑๑	น.ส. สิริลักษณ์ ทิพย์อักษร	
๑๒	๖๘๐๑๒	น.ส. วชิรญาณ์ ตราชมรรคา	
๑๓	๖๘๐๑๓	น.ส. ณัฏฐิยา ปักเคทั่ง	
๑๔	๖๘๐๑๔	น.ส. จินตนาภา เสาวพันธ์	
๑๕	๖๘๐๑๕	น.ส. นิราพรรณ กาศกอง	
๑๖	๖๘๐๑๖	น.ส. นกยูง วิเศษกุล	
๑๗	๖๘๐๑๗	นาย ชาญยุทธ อยู่หลง	